

Số: *07* /2020/NQ-HĐND

Bình Lục, ngày 18 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI NĂM - NHIỆM KỲ 2016-2021

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015;
Sau khi nghe Tờ trình số: 403/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với Tờ trình số: 403 /TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021.

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020.

Năm 2020 bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; song với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện; tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản giữ ổn định. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nâng cao giá trị; việc tích tụ ruộng đất để xây dựng các mô hình trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được triển khai tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục duy trì ổn định, phát triển; thu ngân sách đạt kết quả tốt; văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.

Tuy vậy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nên một số chỉ tiêu kinh tế của huyện không đạt kế hoạch đề ra. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một vài cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở có lúc, có việc chưa được nhịp nhàng đồng bộ, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất còn chậm. Việc xử lý văn bản qua môi trường mạng và